

Số: 200/BC- UBND

Kbang, ngày 23 tháng 6 năm 2017

## **BÁO CÁO**

**Công tác thanh tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,  
tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm  
và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017**

### **Phần thứ nhất**

**Công tác thanh tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,  
tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017.**

#### **I. Thanh tra hành chính:**

##### **1. Về kế hoạch thanh tra:**

-Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch thanh tra hành chính năm 2017 với 04 cuộc thanh tra; trong đó, 03 cuộc thanh tra trên lĩnh vực tài chính – ngân sách, 01 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và phòng, chống tham nhũng.

-Theo yêu cầu quản lý, UBND huyện đã chỉ đạo tiến hành thanh tra việc quy hoạch, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại quy hoạch chi tiết khu dân cư Tổ dân phố 07, thị trấn Kbang.

##### **2. Kết quả thực hiện công tác thanh tra hành chính:**

2.1. *Về thanh tra theo kế hoạch:* Đã kết thúc cuộc thanh tra trên lĩnh vực quản lý ngân sách và các hoạt động tài chính khác tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lê Văn Tám. Nhìn chung, việc quản lý, sử dụng ngân sách đã cơ bản chấp hành nguyên tắc tài chính – kế toán, quản lý và điều hành có hiệu quả nguồn ngân sách được cấp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Qua công tác thanh tra đã phát hiện một số hạn chế, thiếu sót, đó là: việc thanh toán cùng một số tiền tàu, xe đối với các tuyến phụ trong cùng một đơn vị hành chính cấp tỉnh là chưa phù hợp; việc trích lại một phần kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú để thanh toán tiền học đồng cấp dưỡng là không đúng quy định; việc mua sắm hàng hóa không ghi rõ chất lượng, quy cách, xuất xứ hàng hóa là

không chặt chẽ; tuy nhiên, do không có dấu hiệu vụ lợi; việc trích lại một phần kinh phí hỗ trợ học sinh để hợp đồng cấp dưỡng đã có sự thống nhất của đại diện hội cha mẹ học sinh và cũng trực tiếp phục vụ nhu cầu của học sinh; tài sản mua sắm được quản lý và sử dụng có hiệu quả nên không kiến nghị xử lý và không thu hồi số tiền sai phạm.

**2.2/Về thanh tra hành chính theo yêu cầu quản lý:** Đã kết thúc cuộc thanh tra về công tác quy hoạch, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Tổ dân phố 07, thị trấn Kbang. Nhìn chung, công tác quy hoạch, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại quy hoạch khu dân cư Tổ dân phố 07, thị trấn Kbang đã cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do lịch sử để lại nên việc quy hoạch, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn một số hạn chế, thiếu sót, đó là: công tác quản lý, khai thác tài liệu lưu trữ còn nhiều hạn chế, việc xác định nguồn gốc sử dụng đất chưa phù hợp, giải pháp thực hiện quy hoạch chưa cụ thể, dẫn đến việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật, chưa đảm bảo được quyền và lợi ích của người sử dụng đất.

### **2.3/Về xử lý vi phạm qua công tác thanh tra hành chính:**

*-Về trách nhiệm hành chính:* Những hạn chế, thiếu sót được phát hiện qua hoạt động thanh tra chủ yếu do yếu tố khách quan, không có dấu hiệu trục lợi bất chính nên không xử lý trách nhiệm hành chính mà chấn chỉnh, yêu cầu rút kinh nghiệm.

*-Về trách nhiệm vật chất:*

Qua Thanh tra đã yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nội dung quy hoạch chi tiết khu dân cư Tổ dân phố 07, thị trấn Kbang; hủy 10 quyết định giao đất, với diện tích **2.203m<sup>2</sup>** đất ở đô thị; trong đó, thu hồi 05 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích **1.193m<sup>2</sup>**, thoái thu **793.080.000 đồng** nghĩa vụ tài chính cho các hộ dân; đồng thời, chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung nội dung quy hoạch và hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính đối với diện tích **7.913m<sup>2</sup>** theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức thu hồi **45.609.110 đồng/57.577.530 đồng** số tiền sai phạm trong quá trình thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức đang công tác tại các xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2010/NĐ- CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ từ năm 2016 chuyển sang để sung ngân sách Nhà nước.

## **II. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân:**

### **1. Công tác tiếp dân:**

